

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ
๔ แห่ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๔๔๗
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เสนอเรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง โดยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในโครงการ สำหรับดอกเบีย้ค้างชำระของธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง ขอยกเว้นดอกเบีย้ทั้งหมดให้กับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ หรือตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะเห็นสมควร ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้ดำเนินการ
เสนอของบประมาณตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

๒. เห็นชอบให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารรัฐ ๔ แห่ง เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
และเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๖๒๑ ราย เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาส

/พักฟื้น...

พักพื้นที่สินและได้รับการพัฒนาฟื้นฟูตนเองให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และนำไปชำระหนี้ได้ตามกำหนด สอดคล้องกับนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่งดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรลูกหนี้รายอื่น ความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงิน และความมั่นคงของสถาบันการเงินโดยรวม ซึ่งคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาแนวทางให้เกษตรกรสมาชิกทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิม โดยพักชำระเงินต้นครั้งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๐) และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน และให้เกษตรกรทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เงินต้นครั้งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๐) ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี สำหรับการชดเชยเงินต้นร้อยละ ๕๐ ในส่วนที่เกษตรกรไม่ต้องรับภาระ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐,๖๒๑ ราย รัฐจะรับภาระในการจัดสรรเมื่อเกษตรกรได้ชำระหนี้ค่างวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยประมาณการของงบประมาณชดเชยเป็นรายปี สำหรับการขอยกเว้นดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเห็นสมควรพิจารณาให้เป็นไปตามความเห็นกระทรวงการคลัง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถของภาครัฐที่จะต้องรับภาระงบประมาณทั้งในปัจจุบันและอนาคตเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเร่งรัดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพหนี้สินของเกษตรกร กำหนดวิธีการแก้ปัญหาและกรอบเงินที่ต้องการจัดการหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดความยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๙๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐